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บทบาทความส�าคัญ และแนวทางการวิจัยสถาบนั
กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
(เอกสารเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2553 ของสมาคมวิจัยและพัฒนาอุดมศึกษา)

	 ในระหว่างปี	2514	–	2517	ขณะด�ารงต�าแหน่ง
เป็นหัวหน่วยวิจัยสถาบัน	และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย	นั้น	 ได้รวมรวมผู้คนในจุฬาฯ	
จากคณะต่างๆ	มาช่วยกันท�างานวิจัยสถาบัน	ก็คงจะไม่
สามารถน�าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้	 ขณะนั้น
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็มีอยู ่	 9	 แห่ง	 ภายหลัง
จึงมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทุกแห่งได้ ให้ความสนใจ
กับเรื่องวิจัยสถาบันในฐานะเป็นเครื่องมือส�าคัญของ
การบริหารการจัดการและการวางแผน	แต่ว่ามหาวิทยาลัย
ที่ท�าเป็นรูปธรรมที่สุด	คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 งานวิจัยสถาบันของจุฬาฯ	 ในยุคนั้นที่พิมพ์ไว้เป็น
รปูเล่ม	มปีรมิาณมาก	แล้วกเ็ป็นเรือ่งทีถ่อืได้ว่าเป็นต้นแบบ
ของการวจิยัสถาบนั	ทีใ่นระยะหลงั	แม้แต่ทบวงมหาวทิยาลยั
เอง	 ซึ่งได้ส่งเสริมเรื่องนี้	 ก็ได้อาศัยผลงานของจุฬาฯ	
	 บทความนีจ้งึเป็นการเล่าสูก่นัฟังในเชงิแลกเปลีย่น
เรียนรู ้	 ในเชิงแนวคิดและหลักการ	 โดยมีแนวปฏิบัติ
ประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น	แต่จะไม่ลงไปทางด้าน
เทคนิควิธีการ
 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยสถาบัน 
คือ เป็นการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันของตนเอง 
เช่น	การวิจัยสถาบันจุฬาฯ	ก็คือการวิจัยเรื่องของจุฬาลง
การณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ	

ใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา	ใช้ประกอบการพัฒนาสถาบัน	
ในเรือ่งเกีย่วกบันโยบายและแผน	เพราะถ้าเราไม่รูจ้กัตวัเรา
เอง	ไม่มข้ีอมลูทีเ่พยีงพอแล้ว	เราจะตดัสนิใจได้อย่างไร	เรา
จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดได้อย่างไร	และเราจะมีแนวทางและ
ทิศทางการพัฒนาสถาบันไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร
 ในภาษาองักฤษมกีารใช้ค�า “วจิยัสถาบนั” อยู ่3 ค�า 
ค�าทีเ่ป็นหลกัเป็นกลางทีส่ดุ และใช้เฉพาะระดบัอดุมศกึษาก็
คือค�าว่า “institutional research” ซึ่งเราน�ามาถอดความ
ว่าเป็นวิจัยสถาบัน	มีสมาคม	Institutional	Research	
Association	 ในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก	และ
สมาชกิส่วนใหญ่เป็นมหาวทิยาลยั	อกีค�าหนึง่ซึง่ใช้กนัทัว่ไป
ก็คือ	“action”	หรือ	“operations	research”	เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ	 ค�านี้ใช้กันกว้างไปกว่าเรื่องมหาวิทยาลัย
เท่านั้น	ท้ายที่สุดก็คือค�า	“administrative	research”	คือ
การวิจัยเชิงบริหาร	 ค�าที่ใช้ร ่วมกันมากที่สุด	 คือค�า	
institutional	research	ซึ่งถอดความมาเป็นภาษาไทยว่า	
วิจัยสถาบัน

 “วจิยัสถาบนั” เป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการบรหิาร
องค์กรสมัยใหม่	องค์กรสมัยใหม่คือองค์กร	“KILO”	ซึ่ง
หมายความว่า	องค์กรสมัยใหม่ต้องเป็น	 “Knowledge-
based”	คือ	เป็นองค์กรฐานความรู้	ใช้ความรู้เป็นฐานของ
การบริหารจัดการและการพัฒนา	ซึ่งสังคมทุกวันนี้ก็เป็น
องค์กรฐานความรู้	เดีย๋วนีเ้ราน�าเอาเรือ่งการจดัการความรู้	
“Knowledge	management”	เข้ามาใช้ในการบรหิาร	โดย
ถอืว่าตวั	Knowledge	เป็นตวัส�าคญัทีเ่ราจะใช้ในการบรหิาร
จดัการ	Knowledge	นัน้มอียูท่ัง้ในส่วนองค์กร	มทีัง้ในส่วน
ที่อยู่ในตัวคลแต่ละคน	ทุกคนเป็นแหล่ง	Knowledge	อาจ
จะรู้เหมือนกัน	อาจจะรู้ต่างกัน	อาจจะรู้มากกว่ากัน	อาจ
จะรู้น้อยกว่ากัน	ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้	Knowledge	ที่มี
ในตัวคนได้รับการน�ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด	ยุคนี้ต้องมี
วธิกีาร	ทีจ่ะดงึเอาความรูจ้ากตวัคนมาใช้ประโยชน์	องค์กร
ต่างๆ	จึงคิดหากลยุทธ์ที่จะน�าเอาความรู้ ในตัวคนออกมา
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ใช้ประโยชน์	จึงเกิดมีกระบวนการ	KM	ก็คือ	กระบวนการ	
knowledge	management	 องค์กรเช่นนี้จึงเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้	 คือ	Learning	Organization	องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ก็คือ	 องค์กรที่ยึดเอาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
การเสริมความรู้เป็นเรื่องส�าคัญ	 ในขณะเดียวกัน	 โลกทุก
วันนี้เป็นยุค	information	age	การที่จะตัดสินใจการที่จะ
แก้ปัญหาจ�าเป็นทีต้่องม	ีinformation	ทีส่มบรูณ์พอสมควร	
องค์กร	KILO	จงึหมายถงึ	Knowledge	management,	Infor-
mation	base	แล้วกเ็ป็น	Learning	Organization	ด้วย	วจิยั
สถาบนัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของการบรหิารองค์กรสมยัใหม่	
คือองค์กร	KILO
 การวิจัยสถาบันอาจจะแบ่งได้ 3 ประเภท ประเภท
แรกเป็นการวิจัยเชิงกลยุทธ์	 (strategic	search)	 เช่น	
policy	 search	 การวิจัยเพื่อเอาผลพัฒนานโยบาย	
system	analysis	การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ระบบ	เช่น	จุฬาฯ
ก�าลงัจะปรบัเปลีย่นโครงสร้าง	จฬุาฯอาจจะต้องท�า	strategic	
search	แล้วในที่สุดก็น�ามาพิจารณาว่า	อันเก่าไหนดีก็เก็บ
ไว้	อันเก่าไหนยังไม่ดีต้องปรับแต่งอย่างไร	อาจจะต้องท�า	
feasibility	study	ท�าวิจัยเพื่อดูความเป็นไปได้
 ตวัอย่างคอื	เมือ่	32	ปี	ทีแ่ล้ว	การจะท�ามหาวทิยาลยั
สุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่สอนทาง
ไกล	ห้ามมชีัน้เรยีน	สิง่ทีต้่องท�าในขณะนัน้กค็อื	feasibility	
study	ศกึษาทางไกลแบบไม่มชีัน้เรยีนจะมคีนมาเรยีนหรอื	?	
เพราะว่าคนไทยติดชั้นเรียน	 ในลักษณะที่ให้ไปเรียนเอง
คงล�าบาก	 จึงได้ท�าการวิจัย	 เรื่องความต้องการของ
ประชาชนต่อระบบการศกึษาทางไกล	กลุม่เป้าหมายทีต่ัง้ไว้
คอื	กลุม่เป้าหมายที	่1	คนทีก่�าลงัจะจบมธัยมปลาย	กลุม่ที่	
2	คือ	คนที่ประกอบอาชีพการงานอยู่แล้วในวิชาชีพต่างๆ	
เน้นคนที่อยู่ต่างจังหวัด	เพราะเมื่อสามสิบปี่ที่แล้ว	โอกาส
ทางอุดมศึกษาของคนกลุ่มนี้จ�ากัดมาก	 มหาวิทยาลัย
ทัง้หมดอยูใ่นกรงุเทพ	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	ก็เป็นมหาวิทยาลัยในสังคมเมือง	ตั้งอยู่ในเมือง
ใหญ่	คนที่อยู่ชายขอบชายเขาไม่มีโอกาสทางอุดมศึกษา	
รัฐบาลตั้งเป้าว่าการศึกษาทางไกลจะท�าให้เกิดความเสมอ

ภาค	อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
	 เมื่อได้กลุ ่มเป้า
หมายแล้วก็	 survey	
ว่า	หนึง่	ถ้าเปิดระบบการ

เรียนทางไกลแล้ว	แต่ละกลุ่มจะเรียนหรือเปล่า	สอง	ถ้า
เรียนจะเรียนสาขาอะไร	 เพราะไม่ใช่ทุกสาขาจะเปิดเรียน
ทางไกลได้หมด	เช่น	วิทยาศาสตร์	เปิดยากเพราะจะต้องมี
ห้องปฏิบัติการ	จะต้องมีอะไรต่างๆ	ในที่สุดเมื่อได้ผลวิจัย
มาก็เอามาเป็นพื้นฐานของการตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร
รมาธิราช	ผล	survey	เมื่อ	32	ปี	ที่แล้ว	พบว่าคนจะเรียน	
90	 เปอร์เซ็นต์	 เป็นคนท�างาน	คนที่จบใหม่ไม่เรียน	คน
ที่จบมัธยมปลายจะเรียนประมาณ	5	 เปอร์เซ็นต์	 สาขาที่
จะเรียนส่วนมากเป็นสาขาวิชาชีเพื่อต่อยอด	 เช่นคนที่จบ	
อาชีวะศึกษาก็อยากจะต่อยอดให้ได้ปริญญา	 ไม่ค่อยเป็น	
academic	 area	 เหมือนกันกับมหาวิทยาลัยปิด	 เช่น	
วรรณคดี	ประวัติศาสตร์	 ถ้าเป็นการส่งเสริมการเกษตร	
และสหกรณ์	คหกรรมศาสตร์	การจัดการ	กฎหมาย	หรือ
พวกวิชาชีพทั้งหลายจะมีคนเรียน
		 ได้น�าผลสรุปอันนี้ไปฉายภาพให้แก่รัฐบาล	ว่าหาก
เปิดมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	จะมผีูเ้รยีนจากแต่ละ
กลุ่มเป็นเท่าใด	สาขาที่จะปิดมีประมาณ	10	สาขา	แล้วได้
น�าผลอันนี้มาท�าแผน	“แผนดีเท่ากับงานเสร็จไปแล้วครึ่ง
หนึ่ง”	ผลจาก	survey	ไม่แม่น	100	เปอร์เซ็นต์	แต่อย่าง
น้อยที่สุดสามารถน�ามาบอกทิศทาง	 บอกแนวทาง	 ที่จะ
พัฒนามหาวิทยาลัยใหม่	มีที่ผิดคาดในบางสาขา	เช่น	ครั้ง
แรกเปิด	2	สาขา	สาขาศึกษาศาสตร์ส�าหรับครูประจ�าการ	
ไม่ผลิตครูใหม่	 สาขาที่สองคือ	สาขาจัดการงานก่อสร้าง	
คือพวกอาชีวะที่จบ	ปวช.	ปวส.	ที่ไม่มีทางไปต่อในสาย	ปี
แรกทีเ่ปิด	มผีูส้มคัรเข้าเรยีนสองสาขานี	้แปดหมืน่สองพนั
คน	ทัง้ทีผ่ล	survey	ประมาณว่า	สองหมืน่สีพ่นั	การส�ารวจ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยสถาบัน	แล้วเราก็น�ามาใช้
ประโยชน์	 ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
แล้วก็ใช้เป็นแนวทางได้มาจนถงึบดันี	้โดยมกีารส�ารวจเพิม่
เตมิทกุๆห้าปี	ทกุๆสบิปี	เพือ่เอามาปรบัแนวทางด�าเนนิการ
 อีกตัวอย่างคือ	 เมื่อท�าแผนพัฒนาอุดมศึกษา	15	
ปี	ในปี	2530	ไม่เคยมีใครท�ามาก่อนเลย	การท�าแผนโดย
ทัว่ไปเป็นการท�าแผน	5	ปี	ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิสงัคม
แห่งชาติ	 แต่เห็นว่าแผนอุดมศึกษาจะวางแค่	5	ปี	 ไม่ได้	
เพราะในการผลิตบัณฑิตบางสาขานั้น	input	ของแผนหนึ่ง
จะเป็น	output	ของอีกแผนหนึ่ง	เช่นผลิตแพทย์	ใช้เวลา	6	
ปี	การรับแพทย์มาปีนี้ไม่ได้จบภายในแผนนี้	 แต่ไปจบใน
แผนหน้า	ดังนั้นควรท�าแผน	15	ปี
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	 ขณะท�าแผนนั้นต้องมี	trend	study	คือการศึกษา
แนวโน้มสู ่อนาคต	 ในเรื่องต่างๆที่มีผลต่ออุดมศึกษา	
เช่น	 ถ้าเราไม่ท�าการศึกษาเรื่องโครงสร้างประชากรและ
ประชากรวยั	18	ถงึ	22	ทีจ่ะเป็นผูเ้ข้ามาใช้บรกิารอดุมศกึษา
แล้ว	จะไปวางแผนได้อย่างไร	ถ้าเราไม่เอาประเดน็ส�าคญัๆ	
ขึ้นมาเป็นประเด็นศึกษาเราจะมาวางแผน	15	ปีได้อย่างไร	
เช่น	 เรื่องแนวโน้มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	แนวโน้มในเรื่อง
การเมืองการปกครอง	 แนวโน้มทางเศรษฐกิจจะเป็น
อย่างไรความต้องคนในอนาคตเป็นอย่างไรเป็นต้น
	 ขณะนัน้ใช้เงนิ	8	ล้านให้มหาวทิยาลยัหลายแห่งท�า
วิจัย	22	เรื่อง	แล้วแต่ความถนัด	แล้วเอาผลของ	22	เรื่อง
นี้มาวิเคราะห์	 แล้วก็ใช้เป็นพื้นฐานของการท�าแผน	15	ปี	
ผลการวิจัยประมวลเป็นแผนเล่มแรกชื่อว่า	 อุดมศึกษาสู่
อนาคตทีท้่าทาย	ใช้มาตัง้แต่	2532	–	2546	เมือ่	ดร.	กฤษ
พงศ์	กรีตกิร	เป็นเลขาธกิารอยูท่ี	่สกอ.	กท็�าวจิยัออกมาเป็น
แผนอุดมศึกษา	15	ปี	ฉบับที่	2	เหมือนกัน	คล้ายกับแผน
หนึ่ง	 เพียงแต่บางหัวข้อเปลี่ยนไป	มีการท�าวิจัย	วิเคราะห์	
สังเคราะห์	แล้วก็เอามาเป็นพื้นฐานว่า	จะวางแนวทางและ
กรอบของอดุมศกึษา	15	ปี	ข้างหน้าอย่างไร	อนันีเ้ป็น	pol-
icy	study	 เพราะเสร็จแล้วน�าข้อมูลมาท�านโยบาย	แล้วก็
แปลงออกมาเป็นแผน	เพราะฉะนัน้ทัง้	policy	ทัง้	feasibil-
ity	study	กเ็ป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นขอบเขตของการวจิยัสถาบนัทัง้
สิน	เมื่อตั้งมหาวิทยาลัยใหม่	เช่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี	ก็ต้องท�าอย่างเดียวกันนี้	คือท�าแผน	10	ปี	อะไรที่
หยิบมาจากแผน	15	ปีได้ก็เอามา	อะไรที่ต้องท�า	survey	
ขึน้เป็นการเฉพาะกต้็องท�า	ถ้าแผนดเีท่ากบังานเสรจ็ไปแล้ว
ครึ่งหนึ่ง	แล้วถ้าแผนดีความสนับสนุนก็จะมา
 ประเภทที่สอง	 เป ็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	
(Operations	Research)	วจิยัเชงิปฏบิตักิารนีค้อื	เรือ่งทีเ่รา
บริหารจัดการบางเรื่องนี้เกิดปัญหาขึ้น	 เราจ�าเป็นต้องแก้
ปัญหาก็อาศัยวิจัยสถาบันเหมือนกัน	 เช่น	ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี	นักศึกษากว่า	90	 เปอร์เซ็นต์	ต้องอยู่
หอพัก	 เนื่องจากอยู่กลางป่าสงวนเสื่อมโทรม	 ไกลเมือง	
และมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จัดการศึกษาให้เป็น
มหาวิทยาลัย	 24	 ชั่วโมง	 ในความหมายว่า	 อาจารย์	
บุคลากร	นักศึกษาส่วนใหญ่	จะใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย
ด้วยกัน	อาจารย์มีบ้านพัก	บุคลากรก็มีที่พัก	นักศึกษากว่า	
90	เปอร์เซ็นต์อยู่หอพัก	แล้วก็จะเป็น	24	ชั่วโมงจริงๆ	มี

แนวคิดว่า	การอยู่หอพักถือว่าเป็น	living	and	learning	
center	จงึต้องจดัระบบการบรหิารทีด่	ีการจดัการหอพกัทีด่ี	
เพือ่ให้มชีวีติทีด่	ีหอพกักลายเป็น	center	ของกจิกรรม	ตวิ
กต็วิทีน่ัน่	internet	กต็ดิให้ทีน่ัน่	มห้ีองท�างานทีน่ัน่	นอกจาก
ห้องนอน	เป็น	living	and	learning	center	สมบูรณ์แบบ	
ซึง่เรือ่งหอพกันี	้รฐับาลไม่ให้เงนิ	มหาวทิยาลยัต้องเลีย้งตวั
เอง	จงึมอีตัราค่าทีพ่กัแพง	ห้องหนึง่อยูก่นั	3	คน	ประมาณ	
2,400	บาทต่อเทอม	(ประมาณ	3	เดือน)
	 เกิดมีปฏิกิริยาจากนักศึกษาที่ไปเปรียบเทียบ
อัตราค่าที่พักกับหอพักที่ราชภัฏ	จึงได้ขอให้นักศึกษาตั้ง
กรรมการมาร่วมท�าวิจัยกับคณะท�าวิจัยสถาบัน	 โดยมี
ข้อแม้ว่าหากแพงจะลดราคาให้	 แต่ถ้ายังไม่คุ้มจะเก็บเพิ่ม	
คณะวิจัยได้วิเคราะห์	cost	ผลคือต้องเก็บ	2,800	บาท	ซึ่ง
นักศึกษาก็ต้องยอมรับ	และขอให้เก็บในอัตราเดิม	อันนี้
เป็น	operations	research	 เพราะมันเกิดปัญหาขึ้น	แล้ว
ถ้าไม่ท�าวิจัยมาสนับสนุน	ก็เดินขบวน	แต่พอเข้าร่วมท�า
วิจัยออกมาเสร็จ	เขาก็รับเลยว่าใช่	ที่มันต้องแพงเพราะว่า
ต้องมีคนเข้าไปท�าความสะอาดสัปดาห์ละสองหน	 เพื่อให้
อยู่แบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มันก็ต้องมีบริการสนับสนุน
ที่มากกว่าหอพักปกติที่ไปซุกหัวนอน	 จากนั้นเวลามี
ปัญหา	ก็จะใช้วิธีวิจัยสถาบัน	 และคนที่ท�าวิจัยเรื่องนี้คือ
อาจารย์วิศวกรรมเครื่องกล	ชื่อเล่น	 ไก่ย่าง	 ไปท�าเรื่องนี้	
เพราะนักศึกษาเชื่อถือ	คุณต้องเลือกเอาคนที่เขาเชื่อถือ
ด้วย	ก็เรียบร้อยไป	 เพราะฉะนั้นวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มัน
มีทั้งส่วนที่ท�าประจ�า	และเตรียมข้อมูลไว้เพื่อใช้ประโยชน์	
หรือท�าเป็นการเฉพาะกิจ	 เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่าง
 ประเภทที่สาม	คือวิจัยเชิงประเมิน	ซึ่งตอนนี้ใช้กัน
มาก	 เพราะการปฏิรูปของการศึกษาได้เอาเรื่องของการ
ประกันเข้ามาเต็มที่	พรบ.	ก็ไปก�าหนดว่าต้องมีการประกัน
คณุภาพภายใน	ที	่สกอ.	กบัมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งร่วมกนั
ท�า	จะต้องมกีารประกนัคณุภาพภายนอก	ไม่น้อยกว่า	1	ครัง้	
ทุก	5	ปี	โดย	สมศ.	โดยเฉพาะพวกมหาวิทยาลัยในก�ากับ	
ก็คือเห็นสภาพมหาวิทยาลัยเอง	ตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประมาณผล	รายงานตรงต่อสภามหาวิทยาลัย	
เพราะสภามหาวทิยาลยัมบีทบาทในทางก�ากบั	หากไม่มกีาร
ตดิตามตรวจสอบผลของการปฏบิตัติามแผน	กก็�ากบัไม่ได้
เพราะฉะนั้น	จึงเป็นเรื่องของ	follow–up	study	เรื่องของ	
assessment	เรือ่งของ	monitoring	เข้ามาเตม็ที	่และตอนนี้
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ก็ถูกกฎหมายบังคับด้วย	จนอาจมีหน่วยงานที่มาประเมิน
เพิม่อกี	คอื	กพร.	ซึง่เป็นส�านกังานพฒันาระบบราชการ	แยก
งานมาจาก	กพ.	(สมัย	พตท.ทักษิณ	ชินวัตร	เป็นนายกฯ	)
ให้มาพฒันาระบบราชการ	โดยเริม่ต้นจากการประเมนิส่วน
ราชการ	กว่าร้อยกรม	ต่อมากป็ระเมนิองค์กรมหาชนอกี	19	
แห่ง	และประเมนิมหาวทิยาลยัในก�ากบั	รวมทัง้ให้จดัระบบ
งบประมาณของมหาวทิยาลยัในก�ากบัด้วย	ซึง่กไ็ม่เหน็ด้วย
เพราะออกนอกระบบราชการแล้ว	 ที่ประเมินอยู่ทุกวันนี้
ซ�้าซ้อน	ควรเอาผลการประเมินที่	สกอ.	ท�า	สมศ.	ท�า	และ
มหาวทิยาลยัท�าเอง	รวมทัง้	สตง.	มาตรวจด้วย	มาใช้ร่วมกนั
ดีกว่า

มิติใหม่ของการวิจัยสถาบัน : การวิจัยสถาบันกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

	 การประเมินได้ต้องมีฐานข้อมูลที่เน้นตรงเพียง
พอที่สมบูรณ์	ข้อมูลตรงนี้สถาบันแต่ละแห่งซึ่งเป็นหน่วย
รับประเมินจะต้องท�า	 เพราะการประเมินนั้น	 เขาใช้	unit	
ของการรับประเมิน	 คือ	 ถ้าเป็นอุดมศึกษาก็รับประเมิน
มหาวิทยาลัย	ถ้าเป็นมัธยม	ประถม	ก็ประเมินโรงเรียน
แต่ละแห่ง	 เหตุที่ใช้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยรับประเมิน	ก็
เพราะผลการศกึษาเกดิทีม่หาวทิยาลยั	ไม่ได้เกดิที	่สกอ.	ไม่
ได้เกดิทีก่ระทรวงศกึษา	ภารกจิด้านการสอน	การวจิยั	การ

บริการ	จะดีหรือไม่	อยู่ที่
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง	
ไม่ได้อยู ่ที่	 สกอ.	 และ
เพื่อจะเอาผลประเมินมา

ใช้ในการพฒันา	ปรบัปรงุงานให้ดขีึน้	เพราะฉะนัน้การวจิยั
เชิงประเมินจึงมีบทบาทส�าคัญมากในยุคปัจจุบัน	แล้วเรา
ต้องท�าเกือบจะถือว่าเป็นงานประจ�า	การประเมินภายใน
ต้องท�าทุกปี	การประเมินภายนอก	โดย	สมศ.	ไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้งในทุกห้าปี	เรื่องของ	สตง.	ก็มาตรวจทุกปี
	 ในเรื่องของ	 audit	 committee	 นั้น	 ทุกสภา
มหาวิทยาลัยที่มีนายกสภาล้วนมี	audit	committee	 โดย
เอาผู้ทรงคุณวุฒิห้าคนเป็นคนกลาง	 แล้วก็มาประเมิน
การปฏิบัติงานตามแผนงานกลยุทธ์	 ซึ่งเป็นแผนในแต่ละ
ปี	 รายงานผลต่อสภาทุก	6	 เดือน	 เพื่อให้สภา	monitor	
ได้	 ในฐานะผู้ก�ากับ	สภาไม่ใช่ผู้บริหาร	ผู้บริหารสูงสุดคือ	
อธิการบดี	สภาก็ต้องก�ากับอธิการบดี	 เมื่อพบว่าบางเรื่อง
ไม่เป็นไปตามนโยบาย	 อธิการบดีก็ต้องน�าไปปรับปรุง
แล้วกลับมารายงานต่อสภา	การที่สภาจะก�ากับมันก็ต้อง
มีข้อมูลซึ่งเป็นผลของการติดตามตรวจสอบ	 อันนี้เป็น	
trend	ใหม่ที่มากับกฎหมายใหม่	และก็นิยมท�ากัน	เพราะ
ว่าเมื่อใดที่	audit	committee	ท�าเองได้ดี	ความจ�าเป็นที่จะ
ต้องมีการประเมินจากภายนอกก็น่าจะน้อยลง	แต่ถ้าทาง
มหาวิทยาลัยไม่ท�าอะไรเลย	 ในที่สุดต้องพึ่งการประเมิน
ภายนอก	 ซึ่งก็ต้องมาถกเถียงกันว่าประเมินถูกหรือไม่
ถูก	เช่น	หากมาประเมินจุฬาฯ	เกณฑ์ที่ประเมินความเป็น
จุฬาฯ	 คืออะไร	 จุฬาฯไม่เหมือนธรรมศาสตร์	 สุรนารีไม่
เหมอืนจฬุาฯ	แต่ละแห่งมคีวามเป็นอตัลกัษณ์	การประเมนิ
โดยสะท้อนอัตลักษณ์เรื่องส�าคัญ	 เพราะเราคงไม่อยาก
เห็นทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกันหมด	 และความสวยงาม
อยู ่ตรงความหลากหลายและความหลากหลายนี้ เอง
คอืเส้นทางสูค่วามเป็นเลศิ	แม้แต่โรงเรยีนระดบัมธัยมกย็งั
มีอัตลักษณ์	 เช่น	มหิดลวิทยานุสรณ์สอนแต่เด็กเก่ง	 จึง
ต้องมีระบบบริหารที่แตกต่างกันออกไป	สาธิตต้องการที่
จะแสดงให้เห็นถึงการจัดการศึกษาในแนวที่ดี	ก็เป็นสาธิต	
มหาวิทยาลัยยิ่งจ�าเป็นต้องมีอัตลักษณ์	 อัตลักษณ์นี้เกิด
จากการ	monitor	ของมหาวทิยาลยั	สภาจงึเป็นเรือ่งส�าคญั	
ทั้งหมดนี้ต้องการวิจัยสถาบันไปสนับสนุนทั้งสิ้น	 แล้วก็
กลายเป็นงานประจ�าที่ส�าคัญมากของยุคนี้
 ลกัษณะของการวจิยัสถาบนัม ี2 ส่วน	คอื	ส่วนทีท่�า
เป็นประจ�า	ท�าซ�้า	แล้วก็ท�าต่อเนื่อง	เพื่อสร้าง	MIS	ที่ครบ
ถ้วนทันสมัย	MIS	คือ	management	information	system	
อันนี้เป็นงานประจ�าเลย	เมื่อสมัยอยู่ที่จุฬาฯ	วิจัยสถาบันที่
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ท�าเป็นประจ�ากม็อียู	่4-5	เรือ่ง	เช่น	วจิยัสถาบนัทีเ่กีย่วข้อง
กับคุณลักษณะของนิสิต	 เริ่มตั้งแต่นิสิตใหม่	 แต่ละปีจะมี
รายงานสภาว่ารบันสิติมาครบทกุจงัหวดัหรอืไม่	นสิติทีเ่ข้า
มาเป็นหญิงเป็นชายจ�านวนแต่ต่างกันอย่างไร	มาจากพื้น
ฐานครอบครัวที่ต่างกันยังไง	พ่อแม่มีอาชีพอย่างไร	ทุกปี
จะวิเคราะห์ออกมาเป็นเล่มเลย	ว่านี้คือคุณลักษณะของนิ
สิตจุฬาฯ	ที่เข้ามาใหม่	เสร็จแล้วก็ต้องท�า	follw-up	study	
นิสิตจุฬาฯ	 ที่จบเป็นบัณฑิตนั้น	 ภาวการณ์ได้งานเป็น
อย่างไร	ภาวะความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตเป็นอย่างไร
	 เรื่องที่ท�าทุกปี	คือ	 เรื่องคณาจารย์ซึ่งมีประเด็นที่
จะต้องท�าให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ	เช่น	สดัส่วนระหว่างปรญิญา
เอก	โท	ตรี	สัดส่วนระหว่างต�าแหน่งวิชาการ	แล้วก็สัดส่วน
ระหว่างอาจารย์กับนิสิต	 เราจะต้องท�าการศึกษาวิเคราะห์		
เพราะเป็นความเคลื่อนไหว	 ไม่ใช่ว่าวิเคราะห์ครั้งเดียว
แล้วใช้ได้ตลอดไป	หรือแม้แต่โปรแกรมการศึกษาจุฬาฯ	
เปิดหลักสูตรระดับปริญญา	ตรี	 โท	 เอก	 เป็นจ�านวนมาก	
หลักสูตรเหล่านั้นเปิดมาแล้วกี่ป	ีหลักสูตรใดจะครบ	5	ปี	
เมื่อครบจะต้องมีการประกันคุณภาพหลักสูตรใหม่	 เพราะ
ฉะนัน้โปรแกรมการศกึษาจงึต้องดไูด้ว่าจฬุาฯ	เปิดปรญิญา
เอก	ปรญิญาโท	กีส่าขา	มโีปรแกรมอะไร	มนีสิติเท่าใด	และ
กต้็อง	up	date	ทกุปี	ถ้าไม่	up	date	ฐานข้อมลูกไ็ม่ทนัสมยั
	 สมัยนั้นจะมีอยู่	5	 เรื่อง	 ได้แก่	 เรื่องนิสิต	 เรื่อง
อาจารย์และบุคลากร	 เรื่องการเงิน	 เรื่องอาคารสถานที่	
เรื่องโปรแกรมการศึกษา	แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว	สมัยนี้อาจ
จะต้องมีฐานข้อมูลบางเรื่องเข้ามาด้วย	คือเอาวิจัยสถาบัน
มาเป็นเครือ่งมอืของการสร้างฐาน	MIS	ให้ทนัสมนัอยูเ่สมอ	
หน่วยวจิยัสถาบนัจงึต้องเป็นหน่วยทีท่�าการศกึษาวเิคราะห์
เรื่องเหล่านี้เป็นมาตรฐานไว้	และก็ท�าประจ�า
 ลักษณะที่	2	คือ	การท�าวิจัยเฉพาะกิจ	ท�าเป็นครั้ง
คราว	 ตามสภาพปัญหาและความต้องการ	 เช่นตัวอย่าง
ในตอนต้น	 เรื่องที่นักศึกษาเดนขบวนเรื่องหอพักที่
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	กต้็องท�าการวจิยัเฉพาะกจิ
เรื่องนั้นขึ้นมา	ก็จะแก้ปัญหาไปได้	แล้วก็หยุดท�า	อาจจะมี
ปัญหาอื่นอีก	เช่น	ขณะนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
ใช้รวมบริการประสานภารกิจ	คือ	out	source	ไม่มีรถยนต์
เอง	 เช่าทั้งหมด	พนักงานรักษาความปลอดภัย	พนักงาน
รักษาความสะอาดก็จ้างทั้งหมด	ส�านักงานงบประมาณตั้ง
ประเด็นว่า	การท�าอย่างนี้	สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความ

จ�าเป็นหรือเปล่า	ท�าไมมหาวิทยาลัยนี้รถจึงใหม่อยู่ตลอด
เวลา	ได้อธบิายว่าไม่เหมอืนราชการ	รถเก่ามากกย็งัขายไม่
ได้จนกว่าจะได้รับอนุมัติ	แต่การเช่านี้	สามารถเลือกได้	ใน
ที่สุดก็ต้องเทียบ	cost	effective	ในระยะแรกๆ	ต้องพิสูจน์
เกอืบทกุปี	เป็นวจิยัเฉพาะกจิ	พบว่าการจ้างเหมาบรกิารไม่
แพงกว่าท�าเอง
	 การอยู่นอกระบบแบบนี้ท�าให้ปัญหาบริหารน้อย
มาก	วันหนึ่งๆ	อธิการจะคิดถึงเรื่องวิชาการเป็นหลัก	 ไม่
ต้องไปคิดถึงเรื่องบริหารธุรการ	การบริหารงานธุรการให้
อยู่ในมือของฝ่ายสนับสนุนและพัฒนา	ขอแสดงความยินดี
กบัจฬุาฯทีไ่ด้รบัเลอืกให้เป็น	1	ใน	9	มหาวทิยาลยัวจิยัแห่ง
ชาต	ิและเป็นล�าดบัที	่1	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี	เป็น
ล�าดับที่	6	ทั้งที่ก่อตั้งมาเพียง	19	ปี	ทั้งนี้ก็เพราะความ
เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ	อธิการบดีไม่ต้องมานั่งคิดถึง
เรื่องธุรการ	แต่สิ่งทุ่มเทในการคิดนั้นเป็นเรื่องวิชาการ	ท�า
อย่างไรจะได้อาจารย์เก่งๆ	ท�าอย่างไรจะสนับสนุนอาจารย์
ให้ท�าวิจัยได้	จะจัดการศึกษาอย่างไรให้เรื่องสอนและวิจัย
เป็น	2	ด้านของเหรียญอันเดียวกัน	(teaching	and	re-
search	 เป็น	two	side	of	the	same	coin)	อุดมศึกษา
จะแยกเรื่องสอนและเรื่องวิจัยจากกันไม่ได้	การสอนระดับ
อดุมศกึษาเปน็การวจิยัไปในตวั	ทีม่หาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีการรับอาจารย์เข้า	อย่างน้อยต้องท�า	2	อย่างได้	คือ	
teaching	and	research	ไม่รับปริญญาโทที่ท�าวิจัยไม่เป็น	
จึงต้องขอดูวิทยานิพนธ์	และต้องมีเกรดที่จะเรียนปริญญา
เอกได้	อาจารย์ที่นั้นจึงเริ่มต้นจากปริญญาเอก	77%	ตอน
นี้ประมาณ	80%	 เพราะว่าไม่ค่อยรับคนปริญญาโท	และ
ถ้าเป็นปริญญาโท	ก็มักจะไปศึกษาต่อปริญญาเอก	 เหตุ
ที่	 สกว.	ประเมินฟิสิกส์ของสุรนารีได้คะแนนเต็ม	5	และ
ได้อันดับ	1	 เพราะสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยกลางป่า	 เปิด
วิทยาศาสตร์บัณฑิตผลิตวิทยาศาสตร์พื้นฐานจะไม่มีผู ้
เรียน	หรือถ้ามาเรียนก็ไม่ได้คนเก่ง	คนที่สอบได้คะแนน
ต�่าสุดที่เข้าวิศวกรรมศาสตร์ของจุฬาฯ	 ได้	 ยังได้คะแนน
สูงกว่าคนที่ได้ที	่1	ของวิศวะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีเลย	ทั้งที่เป็นสาขายอดนิยม	จึงไม่มีนโยบายให้มีผลิต
บัณฑิตปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์	การสอนวิทยาศาสร์
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จึงเป็นวิชาบริการให้กับ
วิศวะ	ให้กับเกษตร	เช่น	ฟิสิกส์	1	เคมี	1	แต่เปิดหลักสูตร
ส�าหรับริญญาโทควบเอกมาตั้งแต่ต้น	 เพราะเท่ากับมีนัก
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วจิยัภาคบงัคบัมาเป็นลกูมอือาจารย์	เนือ่งจากพวกปรญิญา
โท	–	เอก	ต้องท�าวิจัย	ในที่สุด	teaching	and	research	
ก็ไปด้วยกัน	แล้วก็มีก�าลังเสริมเป็นนักวิจัยภาคบังคับ	ทุก
มหาวิทยาลัยไม่ต้องท�าในสิ่งที่เหมือนกัน	ท�าในแนวที่เรา
ถนัด	ไม่ถนัดก็อย่าท�า	เพราะท�าแล้วก็ไม่ได้เรื่อง
	 มิติใหม่ของการวิจัยสถาบันมากับเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา	อันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี	2542	 เป็นต้นมา	
ถ้าเรามองการศกึษาว่ามคีวามส�าคญัสงูสดุต่อการพฒันาที่
ยัง่ยนืของประเทศ	ซึง่สอดคล้องกบั	พ.ร.บ.	การศกึษาแห่ง
ชาติ	ที่ว่า	 “การศึกษา”	หมายความว่า	กระบวนการเรียน
รู้เพื่อความเจริญงอกงาม	 ของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้	การฝึกอบรม	การสืบสานทางวัฒนธรรม	
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการ	การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม	สังคม	การ
เรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชวีติ	ทัง้สงัคม	ทัง้บคุคลต้องงอกงาม	การสร้างสรรค์
และจรรโลงความก้าวหน้าทางวชิาการและสร้างองค์ความรู้	
เป็นหน้าทีข่องอดุมศกึษา	ไม่ใช่สร้างคนเท่านัน้	อดุมศกึษา
ต้องสร้างความรู้ด้วย	 โดยเฉพาะสังคมฐานความรู้เช่น
ปัจจบุนั	ดงันัน้การศกึษาเพือ่พฒันาคนและพฒันาองค์ความ
รู้นี้	เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญสูงสุด	ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ	 จึงเป็นการถูกต้องที่รัฐบาลหันมาส่งเสริม
การวิจัย	โดยเริ่มต้นเลือก	มหาวิทยาลัย	9	แห่ง	เป็นมหา
วิททยาลัยวิจัยแห่งชาติ	 และคงจะสนับสนุนให้กว้างขวาง
ออกไปอีก	 เพราะถ้าเราไม่สร้างความรู	้ เราจะสู้ ใครไม่ได้
	 การปฏิรูปการศึกษามุ่งจะพัฒนาคุณภาพคนไทย	
ให้เป็นปัจจัยน�าการพัฒนาพึ่งตนเองได้	พัฒนาได้	แข่งขัน
ได้	 แล้วก็สร้างองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นฐานของการพัฒนา
ประเทศ	 เพราะหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา	คือ	 “การ
ปฏิรูปการเรียนรู้”	สู่คุณภาพคนไทยที่เป็น	“คนดี	มีความ
รู้	อยู่เย็นเป็นสุข”	ก็คือใช้คุณธรรมน�าความรู้	เพราะฉะนั้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ประเทศไทย	ก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ซึ่งต้อง
ดูที่หลักสูตร	การเรียนการสอน	ครูบุคลากร	การบริหาร	

ทรัพยาการ	 เทคโนโลยี	
ซึ่งก็คือปัจจัยที่ต้องส่ง
เสรมิขึน้	ส่วนคณุภาพคน
ไทยต้องการให้เป็นคนมี

คุณธรรม	ให้มีความรู้	เก่ง	ดี	มีความสุข	แล้วในที่สุด	ถ้า
เราท�าการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดี	 เราก็จะมีคนไทย
ที่พึ่งตนเองได้	พัฒนาได้และแข่งขันได้
	 การประกันคุณภาพการศึกษานั้น	จึง
	 -	 เป็นการประเมินผล	และการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพ	และมาตรฐานการศกึษาและพนัธกจิหลกัของสถาน
ศึกษา	 เช่น	 เรามีพันธกิจหลัก	 เรื่องสอน	 เรื่องวิจัย	 เรื่อง
บริการวิชาการ	ท�านุบ�ารุง	ศิลปวัฒนธรรม	ก็มีการประเมิน
	 -	เพือ่เป็นการประกนัคณุภาพ	และให้มกีารพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในทุกภารกิจ
	 -	เป็นการศกึษาวเิคราะห์แต่ละแห่งอย่างเป็นระบบ	
ทัง้ปัจจยัน�าเข้า	(input)	กระบวนการตามภารกจิ	(process)	
และผลผลิต	(product)
	 -	ปัจจยัส�าคญัของการประกนัคณุภาพ	คอื	ข้อมลูที่
พร้อมและเพียงพอ	ดังนั้น	การประกันคุณภาพก็ต้องอาศัย
วิจัยสถาบัน
	 -	มาตรฐานตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ
	 -	ระบบและวิธีการประเมินที่เป็นที่เชื่อถือได้
	 ใน	3	ปัจจัยข้างต้นนี	้ ข้อมูลที่พร้อมและเพียงพอ
มาจากไหนหากไม่มีระบบวิจัยสถาบันเข้ามาสนับสนุน
การวิจัยสถาบันจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
	 -	เป็นการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันของตนเอง
	 -	เพื่อตัดสินใจ	แก้ปัญหา	และพัฒนาสถาบัน
	 -	มิติใหม่ที่ผู้ท�าวิจัยสถาบันต้องค�านึงถึงก็คือว่า	
การวจิยัสถาบนัสร้างฐานข้อมลูเพ่อการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาและการวิจัย	เป็น	QA	information	system
บทบาทของการวิจัยสถาบันเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษามีวิจัยหลักสูตร	วิจัยการสอน	วิจัยเชิงนโยบายและ
การบรหิาร	และวจิยัเชงิประเมนิ	ดงัรายละเอยีดข้างต้น	แล้ว
สิ่งที่ส�าคัญที่สุด	ก็คือเรื่องการสร้างฐานข้อมูลที่เป็น	QA	
information	system	ตามเกณฑ์มาตรฐานปัจจัยคุณภาพ
และตัวบ่งชี้
	 สรปุการประเมนิผลและตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา	ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล	(In-
formation	System	:	IS)	การวิจัยสถาบัน	(Institutional	
Research	:	IR)	และการประกันคุณภาพ	(Quality	Assur-
ance	:	Q.A.)	ที่เชื่อใยงกันเป็นระบบ




